



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก

เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานโยธา) นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหา ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจความใน ข้อ ๔๑๓/๒๐ แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลแก จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามลำดับที่สอบได้ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
๑	<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล นางสาวนิรัชดา สระแก้ว	๐๐๒
๑	<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานโยธา) นายศักดิ์พันธ์ คำภิรมย์	๐๐๑

ผู้ที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเอง โดยยื่นต่อประธานกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศฉบับนี้ ในวันและเวลาราชการ

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลแก อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้างในตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก

เงื่อนไขการจ้าง

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแก จะมีคำสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.อบต.กำหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณรงค์ ผิวเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก